

คำประกาศเกียรติคุณ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
นายทศพล ตันติวงศ์



นายทศพล ตันติวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๐ ที่จังหวัดราชบุรี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๔ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอจังหวัดนครราชสีมา

นายทศพล ตันติวงศ์ เป็นแบบอย่างของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยประกอบสัมมาชีพและขยันหมั่นเพียรมาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่ออายุ ๑๕ ปี

นายทศพล ตันติวงศ์ได้เข้ามาช่วยเหลือกิจการค้ำน้ำมันของครอบครัวที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อธุรกิจของครอบครัวเริ่มมีความมั่นคงก็ได้ขยายกิจการไปประกอบธุรกิจร้านค้าอะไหล่รถยนต์ และได้เข้ามาสู่อุตสาหกรรมผลิตแปงมันสำปะหลังมีแนวโน้มที่ดี กิจการผลิตแปงมันสำปะหลังของนายทศพล ในนามบริษัท สงวนวงศ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้เติบโตและขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ กระทั่งในปัจจุบันมีกำลังผลิตแปงมันสำปะหลังถึง ๕๐๐ ตันต่อวัน และนับว่าเป็นโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลังที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจแปงมันสำปะหลังของนายทศพล ตันติวงศ์ ไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวเท่านั้น แต่ได้มีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ในด้านการตลาด การกระจายรายได้สู่ชาวไร่มันสำปะหลังด้วยการรับซื้อผลผลิตในราคายุติธรรม และช่วยพยุงราคารับซื้อหัวมันสดเมื่อราคามันตกต่ำ นอกจากนี้แล้วการประกอบธุรกิจโรงงานขนาดใหญ่ก็ยังช่วยสร้างงานและรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก จึงนับว่านายทศพล ตันติวงศ์ เป็นนักธุรกิจที่มีคุณูปการต่อเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมาก

นายทศพล ตันติวงศ์ ไม่เพียงแต่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานส่วนตัว แต่ยังเป็นบุคคลที่มีจิตใจเสียสละและช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด เห็นได้จากได้รับการยอมรับให้เป็นกรรมการในกิจการสาธารณประโยชน์ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวของนายทศพล ตันติวงศ์ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของตน เอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยมีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จนหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ให้การยกย่องในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายตำแหน่ง เช่น เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นกรรมการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้น ส่วนชีวิตในด้านครอบครัวก็เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี มีชีวิตในด้านครอบครัวก็เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดี มีการศึกษา และหน้าที่การงานอย่างสมบูรณ์

จากเกียรติประวัติในการประกอบอาชีพการงาน การช่วยเหลือสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามสมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงขอประกาศยกย่องให้นายทศพล ตันติวงศ์เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทบุคคลดีเด่นในหน้าที่การงานอาชีพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป